

## Tập đoàn ROX ủng hộ 500 triệu đồng sẻ chia với đồng bào bị bão lũ

10:32 16/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Thấu cảm trước những nỗi đau, mất mát của nạn nhân bão lũ, ban lãnh đạo Tập đoàn ROX đã thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng góp số tiền ủng hộ 500 triệu, với mong muốn sẽ góp phần dựng lại những ngôi nhà đã bị hư hỏng cho các hộ dân tại Lào Cai và Yên Bái, bị thiệt hại nặng nề nhất.**

Sự đóng góp kịp thời này tiếp tục nối dài hành trình chia sẻ yêu thương của chuỗi hoạt động hướng tới cộng đồng ROX Share của tập đoàn. Song song đó, cán bộ nhân viên của tập đoàn đã và sẽ tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện tại địa bàn nơi mình công tác, góp phần giúp đỡ họ vượt qua giai đoạn khó khăn.



*Tập đoàn ROX (tiền thân là TNG Holdings Vietnam) đã ủng hộ 500 triệu đồng để chung tay cùng cả nước khắc phục hậu quả của bão lũ...*

Cụ thể, tại Lào Cai, các cán bộ nhân viên đã tham gia nấu cơm cho bà con vùng lũ để hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn sau thiên tai... Trong tháng 9, cán bộ nhân viên của ROX Group và các đơn vị sẽ tiếp tục quyên góp ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Được biết, đợt này, Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) cũng đã thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra. Đồng thời, từ nay đến 31/12/2024, MSB điều chỉnh giảm lãi suất cho vay 1%/năm so với lãi suất hiện hành dành cho các khách hàng là hộ kinh doanh đang vay vốn tại MSB.



*Cán bộ nhân viên SOJO by ROX nấu ăn cho người dân vùng lũ tại tỉnh Lào Cai.*

Trước đó, vào đúng dịp khai giảng năm học 2024 - 2025, đại diện Tập đoàn ROX và ngân hàng MSB đã bàn giao Trường Phổ thông Dân tộc bán trú, Trường THCS Huy Giáp (huyện Bảo Lạc, Cao Bằng) ngôi trường mới và trao tặng 96 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó giúp nhà trường an tâm dạy và học trong mùa mưa bão.

ROX là tập đoàn đa ngành đã có 28 năm xây dựng và phát triển. Các hoạt động chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng được lãnh đạo tập đoàn chú trọng ngay từ những ngày đầu thành lập và đến nay đã trở thành một nét trong văn hóa doanh nghiệp với rất nhiều chương trình được triển khai

mang tên ROX Share.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/tap-doan-rox-ung-ho-500-trieu-dong-se chia-voi-dong-bao-bi-bao-lu>